

ศาสตราจารย์ ดร. ม.ม.หิตล จัดสัมมนายกระดับผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทย สู่อุตสาหกรรมอาเซียน



21 กันยายน 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ
“การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทยเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA”
ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกองทุน FTA จากกรมการค้าต่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ระดับคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาพร้อมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเครื่องสำอางและเทคโนโลยี
100 ราย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุรศักดิ์ เรืองเครือ
รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนเป็นที่ปรึกษา จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินโครงการ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทยเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA
โดยคณาจารย์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมที่เป็นประโยชน์และนำเสนอข้อมูลทางวิชาการให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทย
ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ภาคเอกชนต่อไป
ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยไปแล้วทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่

การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการศึกษาวิจัยสารสกัดสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง
การอบรมระยะสั้น เรื่อง การผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรและการประเมินประสิทธิภาพสารสกัดสมุนไพร และการอบรม เรื่อง
การประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาเครื่องสำอางสมุนไพร และในส่วนของกิจกรรมที่ 5 นี้
เป็นการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่การดำเนินโครงการให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป
ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ การเป็นปัญญาของแผ่นดิน ในโอกาสนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณที่คณะฯ
ได้จัดโครงการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งนับเป็นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง
ของธุรกิจเครื่องสำอางสมุนไพรไทย ทางสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย โดยคุณเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนมอบโล่
และประกาศเกียรติคุณแก่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฬามณี สุทธิสีสังข์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ